

Ông Nguyễn Quang Hưng,
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy



Những năm qua, các phong trào, hoạt động của tổ chức đoàn trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2017 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Thái Thụy tập trung thực hiện hai nghị quyết lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Nghị quyết số 01-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, ven biển của huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 02-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực phấn đấu xây dựng huyện Thái Thụy sớm đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Thanh niên sẽ là một trong những lực lượng quan trọng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của huyện. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, tổ chức đoàn trên địa bàn huyện cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả các hoạt động; cổ vũ thanh thiếu niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại...

Chị Phan Thị Thủy,
Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thái Thụy



Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra một số mục tiêu: phấn đấu đến năm 2022, 100% đoàn thanh niên các xã, thị trấn có mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi và có ít nhất 15 công trình thanh niên về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; hàng năm tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho 6.000 đoàn viên thanh niên, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 600 thanh niên và bộ đội xuất ngũ... Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm kỳ tới, Huyện đoàn sẽ tập trung thực hiện hiệu quả việc tổ chức các phong trào của thanh thiếu niên trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; tổ chức các chương trình đồng hành với thanh thiếu niên trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, lập nghiệp...

Anh Nguyễn Công Thủy,
Giám đốc Công ty May Thuận Thiên



Trong nhiệm kỳ tới tôi mong muốn Huyện đoàn tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng như thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, trao đổi học tập kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên.

TUỔI TRẺ THÁI THUY Chung sức xây dựng quê hương

Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng... là những việc làm nổi bật của tuổi trẻ Thái Thụy trong thời gian qua. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với công việc, tuổi trẻ Thái Thụy đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.



Năm 2006, anh Nguyễn Công Thủy, Giám đốc Công ty May Thuận Thiên (xã Thụy Thành) khởi nghiệp với một cơ sở may nhỏ, chuyên sản xuất quần áo, áo sơ mi, veston. Sau hơn 10 năm hoạt động, bằng ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Thủy đã đưa cơ sở may nhỏ của mình thành một công ty có quy mô sản xuất 40.000 sản phẩm và doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Anh Thủy chia sẻ: Có được thành công như hôm nay, ngoài nỗ lực vươn lên của bản thân thì sự đồng hành, giúp đỡ của tổ chức đoàn đã giúp tôi tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất; trao đổi, học tập kinh nghiệm từ những công ty, cơ sở sản xuất trong tỉnh vực may mặc do thanh niên làm chủ...

Ngoài Công ty May Thuận Thiên, hiện toàn huyện Thái Thụy có 110 mô hình làm kinh tế giỏi do thanh niên làm chủ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như may mặc, chế biến thủy sản, trang trại, gia trại chăn nuôi... Trên địa bàn huyện hiện có 64.000 người trong độ tuổi từ 16 - 35, chiếm 60% lực lượng lao động. Những năm qua, Huyện đoàn Thái Thụy đã phối hợp với tổ chức đoàn các cấp và các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm; các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên cũng như khuyến

khích và vận động thanh niên vay vốn chủ động tạo việc làm, nhận ủy thác hỗ trợ thanh niên vay vốn lập thân, lập nghiệp và tham gia xuất khẩu lao động. Từ năm 2012 đến nay, Huyện đoàn Thái Thụy đã tổ chức 35 đợt hoạt động tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 17.500 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh THPT; nhận vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 30 tỷ đồng cho hàng nghìn thanh niên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, Huyện đoàn còn phối hợp với các đơn vị tư vấn giới thiệu việc làm cho 400 thanh niên với mức lương khởi điểm 5 triệu đồng/người/tháng; tổ chức tư vấn khởi nghiệp, xuất khẩu lao động cho trên 1.000 lượt thanh niên.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện còn chú trọng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; nêu cao tinh thần xung kích tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, vì cuộc sống cộng đồng... Giai đoạn 2012 - 2017, Huyện đoàn đã tổ chức cho hơn 12.000 lượt đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Thường vụ Huyện đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 554 đoàn viên ưu tú, kết nạp được 7 đảng viên mới là học sinh THPT... Trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã xây dựng được 750 công trình, huy động 12.000 ngày công làm 144km đường bê tông giao thông nội đồng trị giá 1,8 tỷ đồng, đảm nhận đổ bê tông tuyến đường dài hơn 200m tại xã Thụy An, phối hợp xây mới 4 nhà nhân ái trị giá 144 triệu đồng, xây dựng 70 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia san lấp mặt bằng làm 80 sân vận động xã, thôn...

1. Tuổi trẻ Thái Thụy xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
2. Công ty May Thuận Thiên giải quyết việc làm cho gần 100 lao động.
3. Tuổi trẻ Thái Thụy lên đường nhập ngũ.
4. Đoàn viên thanh niên huyện Thái Thụy tham gia nạo vét kênh mương.
5. Tuổi trẻ Thái Thụy giúp dân phòng, trừ sâu bệnh.

TRẦN TUẤN

Huyện Thái Thụy có bờ biển dài 27km và hơn 1.552ha rừng ngập mặn, có tác dụng lớn trong phòng hộ đê biển, điều hòa khí hậu và bảo tồn hệ sinh thái ngập nước ven biển. Những năm gần đây, nhu cầu du lịch biển ngày càng cao song các điều kiện bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường biển của huyện còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị kinh tế biển, đặc biệt là một số xã ven biển chưa có khu xử lý rác thải tập trung đã dẫn đến việc người dân xả thải ra môi trường khu vực ven biển.

Xung kích làm sạch môi trường biển

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên huyện Thái Thụy đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về khu vực ven biển, tổ chức thu gom, xử lý rác thải, trồng rừng ngập mặn, qua đó góp phần làm sạch và bảo vệ môi trường.

Theo chị Phan Thị Thủy, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thái Thụy: Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, bảo vệ môi trường biển, thời gian qua, tuổi trẻ Thái Thụy đã phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển cho nhân dân. Cùng với đó, Huyện đoàn đã phối hợp với các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về khu vực ven biển, tổ chức thu gom và xử lý rác thải. Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2016), Huyện đoàn và Đoàn Thanh niên xã Thụy Xuân, Đoàn Thanh niên Trường THPT Diêm Điền đã tổ chức thu gom rác thải tại bãi biển xã Thụy Xuân với



Tuổi trẻ Thái Thụy tham gia trồng rừng ngập mặn.

sự tham gia của 120 đoàn viên và nhân dân xã Thụy Xuân. Hướng ứng chương trình "Hãy làm sạch biển" do Trung ương Đoàn phát động, Huyện đoàn đã huy động 250 bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng của

khẩu cảng Diêm Điền, Đồn Biên phòng Trà Lý, Ban CHQS huyện tham gia thu gom rác thải tại khu du lịch sinh thái cồn Đen (xã Thái Độ) và thu gom rác thải tại đê biển xã Thụy Xuân, phối hợp với Tập đoàn Central Group trao tặng 50 suất

quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Hướng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2017, Huyện đoàn Thái Thụy phối hợp với các cấp, các ngành tham gia lễ mít tinh hưởng ứng và tổ chức trồng cây ngập mặn đầu

xuân tại khu vực cửa sông ven biển thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân. Với ý nghĩa thu không gian xanh, vành đai che chắn bảo vệ đê biển khi có bão, triều cường và bảo vệ đầm nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo thu nhập cho cộng

đồng ven biển, chương trình được nhân dân địa phương và hơn 200 đoàn viên thanh niên huyện Thái Thụy tham gia hưởng ứng. Kết quả, sau buổi phát động đã trồng được hơn 3.000 cây trang, cây bản chua tại vùng đất bồi ven biển xã Thụy Xuân.

Không chỉ góp phần làm sạch biển, tuổi trẻ Thái Thụy còn hàng hái tham gia công tác vệ sinh môi trường các vùng nông thôn trong huyện. 5 năm qua, các cơ sở đoàn trong huyện đã tổ chức 550 buổi ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của 25.365 lượt đoàn viên; bóc xóa 3.000 quảng cáo, rao vặt trái phép; tổ chức 25 đợt ra quân khơi thông dòng chảy, vớt bèo bống, vật cản; trồng hơn 12.000 cây xanh các loại; tổ chức 5 đợt ra quân làm sạch đê biển và bãi biển tại xã Thụy Xuân, khu du lịch sinh thái cồn Đen; duy trì thường xuyên hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn dân cư vào ngày 24 hàng tháng.

Thu dọn rác thải tại khu vực đê biển đoạn qua xã Thụy Xuân.

MAI TRANG